

# XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ

## Đối thoại tạo niềm tin

(Tiếp theo trang 1)



Khu vực 13 lô đất, thôn Thụy Bình, xã Tân Phong (Vũ Thu) được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau 19 năm chờ đợi.

và cảm ơn người đứng đầu chính quyền tỉnh đã kịp thời lắng nghe, thấu hiểu nguyện vọng của nhân dân. Cũng từ các nội dung kiến nghị, tổ cáo của người dân và chỉ đạo của người đứng đầu chính quyền tỉnh, qua quá trình xác minh, điều tra, vừa qua Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đông Hưng đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Phí Đức Vui, chức vụ Chủ tịch UBND xã Đông Á về "Tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" và "Tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ"; khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Lê Văn Luy, công chức địa chính, nông nghiệp, xây dựng và môi trường xã Đông Á về "Tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ". Qua tiếp xúc đối thoại và

các giải pháp ổn định tình hình ở Đông Á đã củng cố thêm niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp.

### Giải quyết khâu khó, "điểm nghẽn"

Vừa qua, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với công dân thuộc diện ngừng trả cấp người hoạt động kháng chiến (HĐKC) và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học (CDHH) trên địa bàn tỉnh. Những sai, lọt trong quá trình thực hiện chính sách người HĐKC bị nhiễm CDHH trên địa bàn tỉnh thời gian qua đã được chỉ rõ; việc chấn chỉnh, sửa sai cũng đã được các ngành, các cấp nỗ lực thực hiện. Để thực hiện đúng với quy định của trung ương, buộc phải

ngừng chính sách đối với hàng nghìn người, tuy nhiên bên cạnh những người đồng thuận vẫn còn trường hợp có đơn thư, kiến nghị, thậm chí tập trung khiếu kiện làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Việc đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp tiếp xúc, đối thoại và có những chỉ đạo cụ thể được nhân dân đồng tình, ủng hộ và kỳ vọng vào để được giải quyết triệt để.

Trước đó, nhằm tạo sự đồng thuận cũng như tháo gỡ khó khăn trong việc triển khai xây dựng Khu kinh tế Thái Bình và tuyến đường bờ ven biển, năm 2019, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy (đồng chí Nguyễn Hồng Diên) đã đối thoại trực tiếp 2 cuộc với nhân dân các xã, thị trấn của huyện Thái Thụy và Tiên Hải. Qua tiếp

xúc, đối thoại, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã tiếp thu, trả lời và trực tiếp chỉ đạo giải quyết các kiến nghị của nhân dân, những khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện dự án Khu kinh tế Thái Bình và tuyến đường bờ ven biển. Đến nay, cả 2 dự án đang khẩn trương thực hiện, hứa hẹn tạo sự bất phá cho kinh tế của tỉnh. Trong đó, khu công nghiệp Liên Hà Thái đã hoàn thành giải phóng mặt bằng diện tích gần 600ha, đang được đầu tư hạ tầng kỹ thuật bộ, thu hút nhiều doanh nghiệp lớn vào đầu tư sản xuất. Năm 2021, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã tiếp xúc, đối thoại với trên 100 doanh nghiệp trên địa bàn huyện Hưng Hà nhằm tháo gỡ những khó khăn cho các doanh nghiệp và

nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư trên địa bàn huyện. Ngay sau hội nghị đối thoại, đã có 5 nhà đầu tư đăng ký tài trợ quy hoạch và 7 nhà đầu tư đăng ký vào sản xuất tại cụm công nghiệp Hưng Nhân, Đức Hiệp; đã có thêm 4 dự án đang triển khai đầu tư mở rộng công suất nhà máy và 1 dự án được phê duyệt chủ trương đầu tư.

Để kịp thời tháo gỡ những "điểm nghẽn" kìm hãm sự phát triển của tỉnh, tháng 2/2023, lần đầu tiên UBND tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, trao đổi với các đồng chí là trưởng phòng, phó trưởng phòng và tương đương của một số cơ quan, địa phương, đơn vị. Qua hội nghị, các vấn đề nổi cộm, khó khăn, vướng mắc ở một số cơ quan, đơn vị, địa phương ảnh hưởng đến công tác cải cách hành chính và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đã được lãnh đạo tỉnh chỉ ra. Từ đó, lãnh đạo cấp trưởng, phó phòng nhận thức được những tồn tại, hạn chế ở cơ quan mình để rút kinh nghiệm, khắc phục; đồng thời, động viên khơi dậy sự phát triển, đổi mới tư duy của mỗi cá nhân từ đó tạo sự chuyển biến tích cực nếu cần ý thức, cộng đồng trách nhiệm, phối hợp, giúp đỡ nhau trong thực hiện nhiệm vụ tham mưu cho tỉnh, tháo gỡ một cách thực chất những "điểm nghẽn", nút thắt vì mục tiêu phát triển chung của tỉnh.

### Thỏa niềm mong đợi sau 19 năm

Ở cấp huyện, cấp xã, thông qua tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân, nhiều vấn đề khó khăn, tồn tại hàng chục năm được chỉ đạo giải quyết kịp thời. Điển hình như việc 13 hộ dân tại xã Tân Phong (Vũ Thu) sau 19 năm chờ đợi đã được cấp giấy chứng

### Ông Bùi Ngọc Triu, Chủ tịch UBND xã Bình Định (Kiến Xương)



Tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân là một hoạt động được người đứng đầu cấp ủy, chính quyền xã triển khai thực hiện thường xuyên, qua đó kịp thời phát hiện và giải quyết được nhiều vấn đề nhân dân quan tâm. Đồng thời, nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức và ý thức của người dân trong tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là trong xây dựng nông thôn mới, giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án lớn. Nhờ vậy, từ năm 2010 đến nay người dân xã Bình Định đã hiến 190.000m<sup>2</sup> đất để làm đường. Gần đây nhất thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Bình Thanh - Bình Định - Hồng Tiến, xã có 182 hộ trong diện phải thu hồi đất, trong đó có 78 hộ liên quan đến đất ở song 100% số hộ đều đồng ý hiến đất để làm đường với tổng diện tích đất hiến gần 11.000m<sup>2</sup>.

### Ông Bùi Ngọc Phi, Bí thư Chi bộ Tổ dân phố Nghĩa Chỉ, thị trấn Diêm Điền (Thái Thụy)



Để phục vụ dự án khu công nghiệp Liên Hà Thái, trước đó cấp ủy, chính quyền địa phương đã tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân đồng thuận bàn giao hơn 50ha đất nông nghiệp, tuy nhiên khi phải di dời nghĩa trang khu vực phía Tây với 1.287 ngôi mộ về khu nghĩa trang quy hoạch mới thì đây là nhiệm vụ vô cùng khó khăn, phức tạp. Người Việt Nam luôn có quan niệm "sống cây nhà, già cây mồ" nên việc di dời, cất bốc mồ mã gần như là nhiệm vụ bất khả thi, không đơn giản như việc đền bù đất nông nghiệp hay các loại đất khác. Tuy nhiên, với sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền các cấp, đặc biệt người đứng đầu cấp ủy, chính quyền huyện và thị trấn nhiều lần trực tiếp với người dân nên bà con đã hiểu về những lợi ích mà khu công nghiệp mang lại đối với sự phát triển của địa phương, đồng thuận di dời các phần mộ của gia đình về khu quy hoạch mới.

nhận quyền sử dụng đất. Chia sẻ về vấn đề này, ông Nguyễn Hữu Ngạn, Chủ tịch UBND xã Tân Phong cho biết: Trong những năm qua, cấp ủy, chính quyền địa phương luôn chia sẻ với người dân và trân trọng kiến nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với 13 lô đất của các hộ dân tại thôn Thụy Bình. Không có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, người dân không thể làm những việc như chuyển nhượng, vay vốn ngân hàng... Tuy nhiên, vấn đề vướng mắc liên quan đến quy hoạch vượt quá tầm của địa phương. Khi đồng chí Bí thư Huyện ủy về nghe rõ các vấn đề từ các bên: người dân, cấp ủy, chính quyền xã, các ban, ngành liên quan cấp huyện, đồng chí

đã có chỉ đạo, hướng dẫn tháo gỡ khó khăn. Khi có chỉ đạo cụ thể, xã đã tập trung quyết liệt vào cuộc theo các bước, sau 5 tháng đến nay nhân dân đã nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và rất phấn khởi. Theo ông Nguyễn Quang Anh, Bí thư Huyện ủy Vũ Thư: Sau khi tiếp cận sự việc, với trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, tôi đã yêu cầu các cơ quan chuyên môn tập trung nghiên cứu để phục hồi hồ sơ quy hoạch theo quy định của pháp luật. Hàng tháng, hàng tuần thực tiếp kiểm tra tiến trình giải quyết các hồ sơ thủ tục. Đến cuối tháng 3/2023 đã cấp được 13 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân theo đúng cam kết tại cuộc đối thoại. Việc này là cá biệt của Tân

Phong nhưng nhiều địa phương khác cũng có tình trạng tương tự. Như vậy tạo ra quy trình mẫu tiến lệ để các địa phương khác tập trung giải quyết việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân.

Các ý kiến, kiến nghị được giải quyết thỏa đáng nên từ tưởng của người dân được thông suốt. Đây chính là tiền đề rất quan trọng nhằm tạo sự thống nhất trong nhận thức cũng như hành động trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh trong thời gian qua.

(còn nữa)

Tác phẩm tham dự giải Búa liềm vàng lần thứ VIII - năm 2023.

## Khuyến học ở Kiến Xương



Hội Khuyến học huyện Kiến Xương trao thưởng cho các cháu học sinh vượt khó học giỏi.

Những năm qua, phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập luôn được cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở trên địa bàn huyện Kiến Xương quan tâm. Với nhiều cách làm hay, sáng tạo, phong trào đã được triển khai hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo ở địa phương. Ông Bùi Thế Dân, Chủ tịch Hội Khuyến học huyện Kiến Xương cho biết: Toàn huyện hiện có 51 hội khuyến học cơ sở, 338 chi hội khuyến học thôn, khu phố, các trường học, 577 ban khuyến học các dòng họ, đoàn thể, nhà thờ, nhà chùa. Để phong trào thi đua học tập lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng, hàng năm Hội xây dựng kế hoạch nhân rộng các mô hình học tập, phát động tháng khuyến học và tổ chức trao quà khuyến học đồng viên học sinh nhân dịp đầu năm học mới. Chủ tịch xây dựng

quỹ khuyến học theo hình thức xã hội hóa, do đó các xã, thị trấn đã huy động mới được trên 1 tỷ đồng vào quỹ khuyến học. Từ nguồn quỹ đó đã tổ chức khen thưởng cho trên 10.000 học sinh trong toàn huyện. Điểm nổi bật là các mô hình gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập thực sự trở thành phong trào của toàn dân, góp phần quan trọng xây dựng xã hội học tập. Bà Nguyễn Thị Kim Tuyến, Chủ tịch Hội Khuyến học thị trấn Kiến Xương khẳng định: Hội chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức ngày hội khuyến học năm 2023 tới các chi hội và ban khuyến học dòng họ. Trong 2 ngày 19 - 20/8, đồng loạt 16 chi hội khuyến học tổ dân phố, 4 chi hội trường học, 1 chi hội cựu giáo chức và 20 ban khuyến học dòng họ tổ chức ngày hội khuyến học, tuyên dương khen thưởng các cháu học sinh đồng thời vận động xây dựng quỹ

khuyến học. Nhân dịp này, Hội đã tham mưu UBND thị trấn khen thưởng 285 học sinh giỏi và 55 gia đình hiếu học. Theo ông Trương Văn Tuyền, Trưởng ban Khuyến học dòng họ Trương, tổ dân phố Đông Trung: Từ năm 1996 đến nay, Ban Khuyến học dòng họ đều tổ chức ngày hội khuyến học để ôn lại truyền thống hiếu học của dòng họ, tuyên dương, khen thưởng các cháu học sinh trường thêm năm học mới. Trong năm học qua, dòng họ có 32 cháu đạt học sinh giỏi, trong đó có 1 cháu đạt giải học sinh giỏi quốc gia, còn lại là học sinh giỏi các cấp. Trước khi trao thưởng, Ban Khuyến học dòng họ tổ chức cho các cháu làm lễ dâng hương báo cáo tổ tiên kết quả học tập. Qua đó nhằm nâng cao nhận thức cho mỗi cá nhân, gia đình trong dòng họ về việc học của con, cháu và tự nguyện ủng hộ xây dựng quỹ khuyến học, khuyến tài.

Bên cạnh đó, các cấp, các ngành ở Kiến Xương còn đặc biệt quan tâm đến các học sinh vượt khó học giỏi, tổ chức biểu dương, trao thưởng nhằm tạo động lực cho các em vươn lên trong học tập. Trước khi bước vào năm học 2023 - 2024, Hội Khuyến học huyện đã phối hợp với các đơn vị tổ chức trao học bổng cho 113 học sinh với tổng số tiền gần 40 triệu đồng. Đây là những hoạt động thiết thực của các đơn vị nhằm động viên, khích lệ tinh thần hiếu học, vượt khó vươn lên đạt thành tích cao trong học tập của các cháu. Em Nguyễn Phương Thanh, học sinh lớp 9B, Trường Tiểu học và THCS Hồng Thái chia sẻ: Gia đình em có hoàn cảnh khó khăn, bố mất sớm, mẹ ở một mình nuôi 3 chị em ăn học nên em càng phải quyết tâm học để không phụ công ơn của bố mẹ và các thầy cô. Kết quả nhiều năm học gần đây em đều đạt giải các kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện. Em rất vinh dự khi được nhận phần thưởng của Liên đoàn Lao động huyện, giúp em có thêm động lực tiếp tục say mê hơn trong học tập.

Thực hiện tốt công tác khuyến học, khuyến tài và xây dựng các mô hình học tập trên địa bàn huyện Kiến Xương đã tạo phong trào thi đua sôi nổi giữa các địa phương, gia đình, dòng họ và các đơn vị, tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện. Từ đó lan tỏa, tạo khí thế vươn lên trong mỗi người, mỗi cơ quan, đơn vị để cao sự học hỏi, trao đổi kiến thức nâng cao dân trí, phục vụ yêu cầu công việc, thắt chặt tình đoàn kết giúp đỡ, tương trợ lẫn nhau trong cộng đồng... góp phần đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng sự phát triển của quê hương, đất nước.

THU THỦY

## Sôi nổi phong trào thể dục thể thao trong lực lượng công an

Với tinh thần "Khỏe để xây dựng và bảo vệ an ninh Tổ quốc", phong trào rèn luyện thể dục thể thao (TDTT) trong toàn lực lượng công an được quan tâm đầu tư, phát triển, thu hút đông đảo cán bộ, chiến sĩ tham gia tập luyện, thi đấu, góp phần nâng cao sức khỏe, hoàn thành tốt các nhiệm vụ, công tác chuyên môn.

Sau giờ làm việc buổi chiều, khu thể thao Công an tỉnh lại rộn rã tiếng hò reo cổ vũ của các cổ động viên như tiếp sức cho các trận thi đấu quần vợt, bóng chuyền hơi... thêm sôi nổi, kịch tính. Dù là những vận động viên không chuyên nhưng với quyết tâm giành chiến thắng, những cán bộ, chiến sĩ ra sân thi đấu cống hiến hết mình. Không khí sôi nổi càng lan truyền sang khu sân cỏ nhân tạo với những trận thi đấu bóng đá nảy lửa nhưng không thiếu những đường bóng hay, những pha ghi bàn đẹp mắt giữa những cầu thủ của các đơn vị. Trung úy Khiếu Mạnh Hùng, cán bộ Đội Tham mưu, Công an huyện Quỳnh Phụ chia sẻ: Sau những giờ công tác căng thẳng, được gặp nhau trên sân thể thao, hòa mình vào những trận thi đấu không những giúp chúng tôi rèn luyện sức khỏe, kỹ năng vừa tạo được mối đoàn kết, giao lưu lành mạnh vừa tiếp thêm niềm hưng phấn và tinh thần khắc phục khó khăn để vươn lên hoàn thành nhiệm vụ. Chúng tôi được góp sức nhỏ bé trong đội bóng đá nam Đoàn Thanh niên Công an tỉnh tham gia thi đấu và giành thứ hạng cao tại các giải bóng đá cán bộ đoàn, giải bóng đá giao hữu thanh niên toàn quốc

năm 2023... đã khẳng định sự quan tâm, đầu tư có hiệu quả và giành thành tích cao trong phong trào TDTT của Công an tỉnh thời gian qua. Những năm qua, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị, công an các huyện, thành phố thường xuyên duy trì việc tập luyện thể thao, nâng cao thể lực theo quy định, tiêu chuẩn của lực lượng Công an nhân dân. Kết quả kiểm tra hàng năm có trên 98% cán bộ, chiến sĩ đạt tiêu chuẩn "Chiến sĩ công an khỏe", thể lực tốt sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Thượng tá Phan Thị Giang, Trưởng phòng Công tác đảng và công tác chính trị, Công an tỉnh cho biết: Đơn vị đã tham mưu cho Ban Giám đốc Công an tỉnh thường xuyên phát động phong trào TDTT trong toàn lực lượng dưới nhiều hình thức phong phú, đa dạng, hướng ứng hiệu quả cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại". Thông qua việc tổ chức hơn 30 giải thi đấu nội bộ cũng như giao lưu với các đơn vị kết

nghĩa chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn, ngày thành lập ngành, xây dựng và duy trì hiệu quả các câu lạc bộ TDTT, tổ chức luyện tập thi đấu sau giờ làm việc đã tạo sân chơi bổ ích cho cán bộ, chiến sĩ, tăng cường đoàn kết, rèn luyện sức khỏe. Công an tỉnh cũng chủ động lựa chọn và đầu tư cho các môn thể thao mũi nhọn, thể mạnh, kịp thời phát hiện, bổ sung các hạt nhân nhằm đào tạo lực lượng vận động viên thành tích cao đi thi đấu tại các giải đấu lớn của tỉnh và Bộ Công an. Hệ thống cơ sở vật chất phục vụ cho nhu cầu rèn luyện TDTT được quan tâm đầu tư khang trang, hiện đại, phù hợp với thực tế từng đơn vị như: sân cỏ nhân tạo, sân bóng chuyền, sân quần vợt, sân cầu lông, phòng tập thể hình, bộ dụng cụ luyện tập các môn chiến sĩ khỏe... từng bước đáp ứng tốt nhu cầu tập luyện và thi đấu của cán bộ, chiến sĩ.

Đại tá Phạm Đình Tâm, Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết: Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh luôn quan tâm chỉ đạo đẩy mạnh phong

trào TDTT để nâng cao thể lực, bản lĩnh, ý chí chiến đấu cho cán bộ, chiến sĩ, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, khí thế thi đua sôi nổi trong toàn lực lượng. Thông qua các hoạt động, phong trào đã xây dựng các môn thể thao mũi nhọn, thể mạnh nhằm đào tạo lực lượng vận động viên thành tích cao; duy trì đội tuyển tham gia thi đấu các giải thể thao của tỉnh, của ngành và toàn quốc để nâng cao thành tích thi đấu của đơn vị. Công an tỉnh Thái Bình luôn được đánh giá là đơn vị có phong trào TDTT sôi nổi, có nhiều chương trình hoạt động thể thao ý nghĩa, thiết thực. Song song với đó, Công an tỉnh đã tạo mọi điều kiện về cơ sở vật chất, đẩy mạnh xã hội hóa phong trào TDTT, thu hút đông đảo cán bộ, công nhân viên, đoàn viên, thanh niên, sinh viên các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, trường học, doanh nghiệp tham gia, tạo sự đoàn kết gắn bó, phối hợp hiệp đồng trên lĩnh vực bảo đảm an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

TRINH CƯỜNG



Các câu lạc bộ thi đấu tại giải bóng đá do Công an tỉnh tổ chức.